

ตารางมอบหมายการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ผบก.สอ.บช.ตชด.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

นโยบาย	การมอบหมายรอง ผบก.สอ.บช.ตชด.ควบคุมกำกับดูแลรับผิดชอบ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
<p>๑. นโยบายทั่วไป</p> <p>๑.๑ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สามารถสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ทุกพื้นที่</p> <p>๑.๒ หน่วยปฏิบัติทุกภารกิจ จะต้องได้รับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจและงานสำคัญที่จะได้รับมอบหมายตามสถานการณ์หรือสภาวะความเปลี่ยนแปลงของประเทศ</p> <p>๑.๓ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการหน่วยภายใต้กรอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องรองรับตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการทุกระดับ</p> <p>๑.๔ ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรของหน่วยในการดำเนินการเพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และให้ความสำคัญในการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>๑.๕ สนับสนุนกำลังพลในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>พ.ต.อ.ทัศน์า แสงงาม</p> <p>พ.ต.อ.ทัศน์า แสงงาม</p> <p>พ.ต.อ.ทัศน์า แสงงาม</p> <p>พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์</p> <p>พ.ต.อ.อรินทร เดชาธรรม</p>	<p>ผบ.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p> <p>ผบ.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p> <p>ผบ.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p> <p>กร.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p> <p>ผบ.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p>	<p>ทุกหน่วย</p> <p>ทุกหน่วย</p> <p>ทุกหน่วย</p> <p>ทุกหน่วย</p> <p>ทุกหน่วย</p>



นโยบาย	รอง ผบก.สอ.บช.ตชด. ควบคุมกำกับดูแลรับผิดชอบ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
<p>๒.๒งานรักษาความมั่นคงภายใน ให้ความสำคัญในการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการทางยุทธวิธี/แผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด กำหนดระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการปฏิบัติ โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๒.๑ กำหนดหลักนิยม มาตรฐานการใช้กำลังปฏิบัติการกิจและคู่มือการปฏิบัติงานตามแผน/คำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในทุกภารกิจ</p> <p>๒.๒.๒ ชักซ้อมการปฏิบัติตามแผน/คำสั่งอย่างสม่ำเสมอ และเน้นย้ำให้มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติประจำ/คู่มือการปฏิบัติงานตลอดเวลา</p> <p>๒.๒.๓ จัดหน่วยเฉพาะกิจหรือหน่วยรับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาที่ชัดเจน เป็นเอกภาพ และกำหนดมาตรการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการกิจอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒.๒.๔ กำหนดแนวทางในการดูแลสวัสดิการ และการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติการกิจ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจ</p>	<p>พ.ต.อ.ทัศน์า แสงงาม</p> <p>พ.ต.อ.ทัศน์า แสงงาม</p> <p>พ.ต.อ.ทัศน์า แสงงาม</p> <p>พ.ต.อ.ทัศน์า แสงงาม</p>	<p>ผงป.ผอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p> <p>ผงป.ผอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p> <p>ผงป.ผอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p> <p>ผงป.ผอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p>	<p>ทุกหน่วย</p> <p>ทุกหน่วย</p> <p>ทุกหน่วย</p> <p>ทุกหน่วย</p>
<p>๒.๓งานปฏิบัติการพิเศษ มุ่งเน้นการพัฒนากำลังพลให้มีทักษะความชำนาญ หน่วยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยกำหนดให้มีทบทวนจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำและคู่มือปฏิบัติงานในทุกภารกิจ มีการกำหนดวงรอบในการฝึกเตรียมความพร้อมและชักซ้อมการปฏิบัติ รวมทั้งมีการทดสอบประเมินผลขีดความสามารถรายบุคคลและหน่วยอย่างเป็นระบบ</p>	<p>พ.ต.อ.ทัศน์า แสงงาม</p>	<p>ผงป.ผอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p>	<p>กก.๓ บก. สอ.บช.ตชด.</p>
<p>๒.๔งานบริหารจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของหน่วย โดยการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติระดับกลางด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เน้นการฝึกอบรมให้เกิดกระบวนการคิด การทำงานเป็นทีม และฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นสำคัญ รวมทั้งกำหนดให้ทุกระดับหน่วยได้มีการทบทวนการบริหารกำลังพลที่จะต้องมีการวิเคราะห์งานที่ชัดเจนและมุ่งเน้นการมอบหมายงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหากำลังพลขาดแคลนให้ได้ภายในอำนาจของผู้บังคับหน่วยแต่ละระดับ</p>	<p>พ.ต.อ.ทัศน์า แสงงาม</p>	<p>รทส.ผอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p>	<p>ทุกหน่วย</p>

นโยบาย	ผบก.สอ.บช.ตชด.ควบคุม กำกับ ดูแลรับผิดชอบ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
<p>๓. นโยบายเร่งด่วน</p> <p>๓.๑ สนับสนุนการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา</p> <p>๓.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของ ร.ร.ตชด. ที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ ร.ร.ตชด.และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานในอนาคตของหน่วย โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๓.๒.๑ บก.สอ.บช.ตชด.รับผิดชอบการดำเนินงานของ ร.ร.ตชด. เพื่อให้หน่วยได้ศึกษาเรียนรู้งานโครงการพระราชดำริและงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งระบบด้วยการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ร.ร.ตชด.สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับกำลังพลในสังกัดได้เรียนรู้เกี่ยวกับงาน ร.ร.ตชด.ได้ทั่วกันทั้งองค์กร</p> <p>๓.๒.๒ สนับสนุนกำลังพล สถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการจัดการแข่งขันกีฬา ร.ร.ตชด.ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของ ร.ร.ตชด.เป็นกรณีพิเศษเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อ ร.ร.ตชด.</p> <p>๓.๓ ร่วมจัดตั้งคณะทำงานศึกษาและผลักดันให้มีการเสนอผลงานของ ร.ร.ตชด.เข้าชิงรางวัลแมกไซไซหรือ รามอน แมกไซไซ ( Ramon Magaysay Award) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเอเชีย เพื่อเป็นเกียรติประวัติการปฏิบัติงานของหน่วย</p>	<p>พ.ต.อ. ณพล บุญประสิทธิ์</p> <p>พ.ต.อ. ณพล บุญประสิทธิ์</p> <p>พ.ต.อ. ณพล บุญประสิทธิ์</p> <p>พ.ต.อ. ณพล บุญประสิทธิ์</p>	<p>กร.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p> <p>กร.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p> <p>กร.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p> <p>กร.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.</p>	<p>ทุกหน่วย</p> <p>ทุกหน่วย</p> <p>ทุกหน่วย</p> <p>ทุกหน่วย</p>

นโยบาย	การมอบหมายรอง ผบก. สอ.บช.ตชต.ควบคุมกำกับ ดูแลรับผิดชอบ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
<p>๓.๔ เร่งรัดดำเนินการตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ ราชการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แล้วเสร็จทันเวลาทุกโครงการประกอบด้วย</p> <p>๓.๔.๑ ก่อสร้างบ้านพักระดับ สว./ผบ.ร้อย จำนวน ๒ หลัง</p> <p>๓.๔.๒ ปรับปรุงระบบประปา ระยะ ๒๘๒ ม.</p> <p>๓.๔.๓ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ</p> <p>๓.๔.๔ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ</p> <p>๓.๔.๕ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร บรรจุโพน ๕๐๐ ลิตร พร้อมหัวฉีด ๑ คัน</p> <p>๓.๔.๖ รถบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ คัน</p> <p>๓.๕ จัดทำหนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งตำรวจพลร่มปีที่ ๖๐ และแจกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘</p> <p>๓.๖ ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง เอกสาร คู่มือ ตำรา ให้เป็นมาตรฐานในการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำคัญของหน่วย</p> <p>๓.๗ พัฒนาขีดความสามารถครูฝึกให้เป็นผู้มืออาชีพ</p>	<p>พ.ต.อ.ฉพล บุญประสิทธิ์</p> <p>พ.ต.อ.ฉพล บุญประสิทธิ์</p> <p>พ.ต.อ.ทัศน์า แสงงาม</p> <p>พ.ต.อ.ทัศน์า แสงงาม</p>	<p>กบ.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชต.</p> <p>กร.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชต.</p> <p>จกส.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชต.</p> <p>จกส.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชต.</p>	<p>กก.๕ บก.สอ.บช.ตชต. กบ.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชต.</p> <p>คณะทำงานฯ</p> <p>กก.๓-๕ บก.สอ.บช.ตชต.</p> <p>กก.๓,๔ บก.สอ.บช.ตชต.</p>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พต.ท.

( รณรงค์ เชื้อนาค )

รอง ผกก.๑ รรท.ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชต.